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เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  6  
ทาน  สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ
ตอไป 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม  วันนี้เปนการ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2565  กระผมนายสุวิทย  ทองชนะ  

ประธานสภาฯ ขอเปดการประชุมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  และไดอานประกาศอําเภอ
กันตัง เรื่องเปดประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจาํป 2565  ตอท่ีประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายสุวิทย  ทองชนะ กลาวทักทายสมาชิกสภา และคณะบริหาร มีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบอยูดวยกัน 2 เรื่อง 
ประธานสภาฯ             1. แจงการลาปวยของนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
   2. เรื่องขอใชพ้ืนท่ีเพ่ือใชน้ําประปาหอถังของสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6  

ตามท่ีไดประชุมไปครั้งกอนเราไดดําเนินการสงเอกสารไปแลว ทางสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมท่ี 12 ไดรับหนังสือแลว และไดตรวจสอบแลวปรากฏวาท่ีดิน
ดังกลาวไมไดอยูในอํานาจของ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 แตอยูในเขต
หามลาหมูเกาะลิบง  จึงขอแจงในท่ีประชุมสภาใหทราบ 
 

มติท่ีประชุม           รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  สําหรับรายงานการประชมุ   
เลขานุการสภาฯ  สภาท่ีนํามารับรองในวันนี้เปนการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี  

17 มกราคม 2565  มีผูเขารวมประชุม 7 ทาน เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. รายการ
ประชุมมีอยูดวยกัน 11 หนา และเลขาไดสรุปรายงานการประชุมตอท่ีประชุมตาม
รายงานการประชุมท่ีแจกใหกับสมาชิกไปลวงหนาแลว และขอใหทางสมาชิกได
ตรวจสอบหากมีการแกไขก็สามารถนําเสนอแกไขตอท่ีประชุมไดคะ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ นะครับรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 11 หนา   
ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดจะแกไข พิมพคําผิด หรือเพ่ิมเติมแกไขตรงไหนขอเชิญครับ ถาไมมีการ 

แกไขกระผมก็ถือวาท่ีประชุมมีมติรับรองนะครับ 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ท่ี  1 ครั้ ง ท่ี  2 เ ม่ือวัน ท่ี                        
17  มกราคม 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถาม 
                             - ไมมี – 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องดวน 
                             - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
                             - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีเสนอใหม 
   6.1 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปา โครงการฝาย 

บานน้ําราบ พรอมอาคารประกอบ ตําบลบางสัก ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก สําหรบัระเบียบวาระท่ี 6.1 

พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปา โครงการฝายบานน้ําราบ 
พรอมอาคารประกอบ ตําบลบางสัก  สําหรับรายละเอียดขอใหเจาของพ้ืนท่ี คือ 
ทานรองสวาสดิ์  ไดชี้แจงนะครับ  

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายสวาสดิ์  สะหมาด รองนายก อบต.บางสัก สําหรับระเบียบวาระท่ี 6.1 

พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปา โครงการฝายบานน้ําราบ 
พรอมอาคารประกอบ ตําบลบางสัก  สืบเนื่องมาจากทานสิทธิพร จิเหลา  นายก
องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  ไดทําหนังสือถึง ผูอํานวยการสํานักงาน
ชลประทาน ท่ี 16 ตรัง ใหสํารวจน้ําในพ้ืนท่ีตําบลเกาะลิบง  หมูท่ี 3 หมูท่ี 6 และ
หมูท่ี 8 ปรากฏวาในพ้ืนท่ีดังกลาวไมมีแหลงน้ํา จึงประสานมายัง อบต.บางสัก ของ
เราเพ่ือขอใชพ้ืนท่ีในหมูท่ี 4 บานน้ําราบ  (บานครแูมวท่ีลําหวย) เพราะบริเวณตรง
นั้นเคยเปนฝายมากอน น้ําเพียงพอ ชาวบานสวนใหญทําอาชีพเกษตรกร กระผม
คิดวามันเปนเรื่องท่ีสมควรดําเนินการ เพราะพ่ีนองในพ้ืนท่ีก็ไดรับประโยชน จึงได
นําเรื่องนี้เขามาเสนอ ขออนุมัติจากท่ีประชุม เพ่ือนํารายงานไปประกอบการขอ
อนุญาตพ้ืนท่ีจากเขตหามลาหมูเกาะลิบง  ในสวนของพ้ืนท่ีกระผมไดประสาน
เจาของพ้ืนท่ีไวแลว สําหรับรายละเอียดโครงการฝายบานน้ําราบ พรอมอาคาร
ประกอบ กวาง 15 เมตร  ลึก 3 เมตร ยาว 330 เมตร  สามารถสงน้ําไปไดถึง 
หมูท่ี 6 บานเจาไหม  งบประมาณอยูท่ี 27 ลานบาท  จึงขอนําเสนอเขาสูสภาแหง
นี้เพ่ือใหรวมกันพิจารณาครับ ขอบคุณครับ  
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองสวาสดิ์ ขอเชิญทานเลขานุการสภาชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณ ี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  ปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ตามท่ีทานรองสวาสดิ์ ไดเสนอมาแลว ทาน 

นายก อบต.เกาะลิบง ไดประสานมาเนื่องจากบริเวณหาดเจาไหมไมมีแหลงน้ําใช 
จึงขอมาสํารวจในพ้ืนท่ี หมูท่ี 4 บานน้ําราบ ในสวนของพ้ืนท่ี หากเดินทางไปจาก 
อบต. จะอยูท่ีสะพานท่ี 2 เดิมตรงนั้นเปนฝายเกา ซ่ึงตอนนี้พังชํารุดหมดแลว  จึง
นําเขาท่ีประชุม เอกสารก็ไดสงมอบใหกับสมาชิกไปแลวนะคะ  จึงนํามาเพ่ือใหสภา 
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เห็นชอบ กรมชลประทานจะไดดําเนินการตอไป และท่ีดินบริเวณดังกลาวก็อยูใน
พ้ืนท่ีของเขตหามลาหมูเกาะลิบง กับ เอกชน  ตามท่ีไดมีการประสานเอกชนไมมี
ปญหา  แตเขตหามลาหมูเกาะลิบง ตองขออนุญาตกรมชลประทาน จึงตองขอ
ความเห็นชอบไปจากสภา อบต.บางสักกอน เพ่ือสงรายงานความเห็นชอบใหกับ
เขตหามลาหมูเกาะลิบง และกรมชลประทานตอไป  ในสวนนี้ไดประโยชนท้ังเกาะ  
ลิบงและบางสัก  เราเองเปนตนน้ํา ปกติน้ําก็ไหลลงทะเลเปลาๆ อยูแลว ตรงนี้ก็คิด
วานาจะเกิดประโยชนใหกับพ่ีนองในพ้ืนท่ี เพราะคิดวาเปนสิ่งท่ีดี ขอใหสภาได
พิจารณาคะ   
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ  กระผมเองก็คิดวาเปนโครงการท่ีดีนะครับ 
ประธานสภาฯ  ขอใหสมาชิกไดรวมกันพิจารณานะครับ ตําบลเกาะลิบงไมมีพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการได 
   จึงขอใชพ้ืนท่ีตําบลบางสกั ครับสําหรับระเบียบวาระท่ี 6.1 พิจารณาใหความ 

เห็นชอบการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปา โครงการฝายบานน้ําราบ พรอมอาคาร
ประกอบ ตําบลบางสัก  สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ ขอบคุณครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 6.2 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป 2565 
ประธานสภาฯ  6.2.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนาควน ซอย 6 –  

บานนายเอ้ิน หมูท่ี 1 ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 
499,000 บาท  ขอเชิญคณะบริหารครับ 

 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก สําหรบัระเบียบวาระท่ี 6.2.1 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนาควน ซอย 6 – บานนาย
เอ้ิน หมูท่ี 1 ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 499,000 บาท 

   สําหรับโครงการนี้นะครับ เนื่องมาจากชาวบานในพ้ืนท่ีหมูท่ี 1 ซอยบานนายเอ้ิน  
หวานขัน  ไดทําหนังสือไปศูนยดํารงธรรม  ถึงปญหาเรื่องถนนเสนทางเขาออก
ลําบากมาก ซ่ึงเรื่องดังกลาวท่ีเขารองเรียนไปก็เปนความจริง จึงจําเปนตองแกไข
ปญหาเรงดวน โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน น้ํากัดเซาะทําใหเปนรองลึก จึงนําเขาสภา
เพ่ืออนุมัติจายขาดเงินสะสม งบประมาณ 499,000 บาท โดยมีรายละเอียด
กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต กวาง 3.50 เมตร ระยะทาง 243 เมตร ไมมีไหล
ทาง ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว 
จํานวน 1 ปาย และปายโครงการถาวร จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณราคาตามเอกสารท่ีสงมอบใหกับทานสมาชิกไปแลวนะครับ  
ขอใหทานสมาชิกไดรวมกันพิจารณาครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีป ครบั  ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  
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นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ ขอนําเรียนระเบียบเก่ียวกับเงินสะสมตอท่ีประชุมเพ่ือเปนขอมูล 

ในการพิจารณาคะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคการปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใช
จายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้  
(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับ ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวน
ทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภท ตามระเบียบแลว   
(3 ) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือน
และกันไวอีก รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายใน
การบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน  
(4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการ กอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
ท้ังนี ้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการ
คลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว  
และขอแจงสถานการเงินการคลังตามระเบียบฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ของ 
อบต.บางสัก ใหท่ีประชุมทราบ 

   และขอแจงยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชไดตามรายงานการเงิน ณ วันท่ี 30  
กันยายน  2564  
ยอดเงินสด เงินนําฝากธนาคาร และเงินนําฝาก กระทรวงการคลัง  

จํานวน 27,401,930.63 บาท 
หักหนี้สิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564             จํานวน  2,374,599.48 บาท 
เงินทุนสํารองสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564  จํานวน  9,751,151.23 บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564   

จํานวน 15,276,179.96 บาท 
หัก  รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินท่ีไมไดกอหนี้ผูกพันและท่ีกอหนี้ผูกพัน 
แลว แตยังไมไดบันทึกบัญชีเปนหนี้สิน    จํานวน  6,767,151.82 บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใชได  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564   จํานวน  8,509,028.10 บาท 
หัก สํารองจายตามระเบียบฯ            จํานวน  6,014,788.20 บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใชไดหลังหักสํารองตามระเบียบ 
ณ วันท่ี 11 เมษายน 2565   จํานวน  2,494,239.90 บาท 
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นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี 6.2.1 โครงการ 
ประธานสภาฯ  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนาควน ซอย 6 – บานนายเอ้ิน หมูท่ี 1  

ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 499,000 บาท  ผิวจราจร 
คอนกรีตกวาง 3.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร ถนนสายนี้ชาวบานมีความ
เดือดรอนมาก เวลาฝนตก มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญครับ  
ถาไมมีกระผมจะขอมติตอท่ีประชุม สมาชิกทานใดลงมติใหจายขาดเงินสะสม
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายบานบางสักหนาควน ซอย 6 – 
บานนายเอ้ิน หมูท่ี 1 งบประมาณ 499,000 บาท  โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติ จํานวน 5 ทาน 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 6.2.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงรม หมูท่ี 2  
ประธานสภาฯ  (สวนท่ีเหลือ) ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 498,000 บาท 
   ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก สําหรับระเบียบวาระท่ี 6.2.2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงรม หมูท่ี 2  (สวนท่ีเหลือ) ตําบล 
บางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 498,000 บาท  โดยทําการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 209 เมตร ไหลทางลง
หินผุขางละ 0.50 เมตร  ผิวจราจร 0.15 เมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ 
โครงการชั่วคราว 1 ปาย และปายโครงการถาวร จํานวน 1 ปาย ซ่ึงรายละเอียดแบบ
แปลนและประมาณราคา ก็ตามท่ีสงใหสมาชิกแลวครับ  สืบเนื่องมาจากเสนทาง
ดังกลาวเปนหลุมบอ ถนนเสนนี้เปนเสนทางลัด ทําใหประหยัดเวลาในการสัญจร       
มีผูใชเสนทางนี้เปนจํานวนมาก กลัววาจะเกิดอุบัติเหตุได ขอใหสภาไดพิจารณาครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีป  ขอใหทานสมาชิกไดตรวจสอบดูนะครับ  ระเบียบวาระท่ี   
ประธานสภาฯ  6.2.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงรม หมูท่ี 2 
   (สวนท่ีเหลือ) ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 498,000 บาท 
   ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทาง 209 เมตร ไหลทางลงหินผุขางละ 0.50  
                               เมตร  ผิวจราจรหนา 0.15 เมตรพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ โครงการชั่วคราว  
                            1 ปาย และปายโครงการถาวร จํานวน 1 ปาย ก็ใหสมาชิกไดตรวจสอบตามแบบ 

แปลนและประมาณราคาดูนะครับ มีทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญนะ
ครับ  ถาไมมีสมาชิกอภิปรายหรือสอบถาม กระผมก็จะขอมติตอท่ีประชุม สมาชิก
ทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
โรงรม หมูท่ี 2 (สวนท่ีเหลือ) งบประมาณ 498,000 บาท โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติ จํานวน 5 ทาน 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 6.2.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยยานบา หมูท่ี 3 
ประธานสภาฯ  ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 497,000 บาท 
   ขอเชิญคณะบริหารครับ 
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นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สนิธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก สําหรับระเบียบวาระท่ี 6.2.3 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยยานบา หมูท่ี 3 ตําบลบางสัก                
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 497,000 บาท โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยยานบา หมูท่ี 3 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทาง 
209 เมตร ไหลทางลงหินผุขางละ 0.50 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พรอม 
ติดปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปาย และปายโครงการถาวร 
จํานวน 1 ปาย ซ่ึงรายละเอียดก็ตามแบบแปลนและประมาณราคาท่ีไดสงใหกับทาน
สมาชิกไปแลวนะครับ  เนื่องมาจากการชํารุดเปนหลุมบอ ถนนเสนนี้เปนเสนทางท่ี
ชาวบานจํานวนมากใชขนสงผลผลิตทางการเกษตร  ไมวาจะเปนยางพารา ปาลม
น้ํามัน  ขอใหสภาไดชวยกันพิจารณาครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีป นะครับ  ขอใหทานสมาชิกไดตรวจสอบนะครับ 
ประธานสภาฯ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายหวยยานบา งบประมาณ 497,000 บาท   

ใหสมาชิกไดตรวจสอบนะครับ แบบแปลนและประมาณราคาวาถูกตองหรือไม 
ทานใดจะอภิปราย หรือสอบถามก็ขอเชิญนะครับ  ถาไมมีทานใดอภิปราย กระผม
ก็จะขอมติ สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยยานบา หมูท่ี 3 งบประมาณ 497,000 บาท โปรด
ยกมือครับ   
 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติ จํานวน 5 ทาน 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 6.2.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ําราบ – ทุงสม  หมูท่ี 4  
ประธานสภาฯ  ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  งบประมาณ 499,000 บาท 
   ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ระเบียบวาระท่ี  

6.2.4โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ําราบ – ทุงสม  หมูท่ี 4 
ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 499,000 บาท โดยทําการ
กอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ําราบ – ทุงสม ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 230 เมตร ไมมีไหลทาง ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธชั่วคราว 1 ปาย และปายประชาสัมพันธโครงการถาวร 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาท่ีสงใหกับทานสมาชิกไปแลว  
ถนนเสนนี้ก็เหมือนกับทุกหมูท่ีผานมานะครับ เปนหลุมบอจํานวนมาก เปนความ
เดือดรอนของพ่ีนองในพ้ืนท่ี ขอใหสภาไดชวยกันพิจารณาครับ และเสนทางไหนท่ี
ตองการจะใหแกไขหรือซอมแซม หากมีภาพถายของโครงการท่ีจะทํา ขอใหเสนอ
ไดนะครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีปนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ  
ประธานสภาฯ  
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นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบวาระท่ี 6.2.4โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายน้ําราบ – ทุงสม  หมูท่ี 4 ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
งบประมาณ 499,000 บาท ขอแกไข งบประมาณ จาก 499,000 บาท  เปน 
798,000 บาท คะ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ ขอเชิญ ผอ.กองชางครับ  
ประธานสภาฯ  
 

นางสาวสุกัญญา  หาบสา เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบรหิาร ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ผอ.กองชาง  ดิฉันนางสาวสุกัญญา  หาบสา  ผูอํานวยการกองชาง ขอแกไขระยะทางนะคะ   

ระยะทาง 230 เมตร  ไมใช 235 เมตร เกินไป 5 เมตรคะ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณผูอํานวยการกองชางนะครับ  ขอเชิญทานรองสวาสดิ์ นะครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก  นายสวาสดิ์  สะหมาด รองนายก อบต.บางสัก ระเบียบวาระท่ี 6.2.4โครงการ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ําราบ – ทุงสม  หมูท่ี 4 ตําบลบางสัก 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  งบประมาณ 498,000 บาท ถนนเสนนี้เปนรองน้ํา              
หินมันลอยข้ึนมา  มีความลําบากในการสัญจรไปมาของประชาชนในพ้ืนท่ีเปนอยาง
มาก ก็ขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาดวยครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองสวาสดิ์  ครับ มีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีกระผมจะขอมติท่ีประชุม ระเบียบวาระท่ี 6.2.4 โครงการกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ําราบ – ทุงสม  หมูท่ี 4 ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง  งบประมาณ 498,000 บาท  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงิน
สะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ําราบ – ทุงสม หมูท่ี 4 หมูท่ี 
4 ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  งบประมาณ 498,000 บาท โปรดยก
มือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมตอินุมัติ จํานวน 5 ทาน 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 6.2.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเขาพลู – ทุงตนตอ  
ประธานสภาฯ  หมูท่ี 6 ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 498,000 บาท 

ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ระเบียบวาระท่ี 6.2.5 
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเขาพลู – ทุงตนตอ หมูท่ี 6  

ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 498,000 บาท โดยทําการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 208  
เมตร ไหลทางลงหินผุขางละ 0.50 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พรอมติดตั้ง 
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ปายประชาสัมพันธชั่วคราว 1 ปาย และปายประชาสัมพันธถาวร 1 ปาย ถนนเสน  
นี้ก็มีปญหาเชนเดียวกันนะครับ ไมวาจะเปนหลุมบอ ลําบากในการสัญจรไปมา   
รายละเอียดและแบบแปลนก็ตามเอกสารท่ีใหทานสมาชิกไปแลวนะครับ ขอให 
ชวยกันตรวจสอบดูนะครับ ขอใหสมาชิกโปรดพิจารณานะครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีป ครับ  ขอใหสมาชิกไดชวยกันตรวจสอบดูนะครับ 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีกระผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับระเบียบวาระท่ี 6.2.5 โครงการกอสราง 

ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบานเขาพลู – ทุงตนตอ หมูท่ี 6 ตําบลบางสัก อําเภอ 
กันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 498,000 บาท  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาด 
เงินสะสมโปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมตอินุมัติ จํานวน 5 ทาน 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 6.3 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  พ.ศ.2564    
   ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางสัก ไดดําเนินการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 1/2564  เม่ือวันท่ี 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 
น. ณ หองประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบลบางสัก อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 
29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแต
วนรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป  
บัดนี้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดเสร็จสิ้นแลว  จึงขอเสนอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบาง
สัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือรายงานตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบางสัก  รายละเอียดตามท่ีไดสงมอบใหกับทานสมาชิกไปแลวนะครับ ขอ
เชิญเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนไดรายงานเพ่ิมเติมครับ 
 

นายดะโอด  หมาดหมัน เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
นักวิเคราะหฯ  กระผมนายดะโอด  หมาดหมัน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ             

ขอรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ มีท้ังหมด  5  ยุทธศาสตร   
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มี 17 โครงการ    
                    ไดดําเนินการแลว 17 โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   มี 23  โครงการ    
                    ไดดําเนินการแลว 15 โครงการ  ยังไมดําเนินการ 8 โครงการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบ 
                     นิเวศนอยางยั่งยืน  มี 7  โครงการ  ไดดําเนินการแลว 3  โครงการ  
                     ยังไมดําเนินการ 4 โครงการ  
ยุทธศาสตรท่ี 4  การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
                     ภูมิปญญาทองถ่ิน   มี 1 โครงการ  ไดดําเนินการแลว 1  โครงการ  
ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมี 33 โครงการ    
                     ไดดําเนินการแลว 17 โครงการ  ยังไมดําเนินการ 16 โครงการ  
                     รายละเอียดตามท่ีไดสงมอบ ใหกับสมาชิกไปแลวนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณนักวิเคราะหนโยบายและแผนนะครับ  ตามท่ีนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ประธานสภาฯ  ไดรายงานไปแลวนะครับ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบเพ่ิมเติมหรือไมครับ ไมมี 

นะครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 6.4 ขอความเห็นชอบรับมอบประปาหมูบาน หมูท่ี 3  ขอเชิญคณะบริหารครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ระเบียบวาระท่ี 6.4 ขอความ 

เห็นชอบรับมอบประปาหมูบาน หมูท่ี 3 ตอนนี้ประปาลูกนี้ชํารุด จึงใชประปาของ
เขาตีนแรดไปกอน ทางชาวบานประมาณ 40 กวาครัวเรือนมีมติท่ีประชุมให อบต.
บางสัก รับโอนเพ่ือบริหารจัดการตอไป ตามเอกสารท่ีสงมานะครับ ตอนนี้มีเงิน
คงเหลือจากการบริหารจัดการอยู  27,404 บาท  ปญหามันอยูท่ีเม่ือเกิดชํารุด
เสียหายหรือเกิดปญหาข้ึนไมมีเจาหนาท่ีดูแล จึงขอให อบต.บริหารจัดการตอไป 
เพราะทางเรามีเจาหนาท่ีประปา  จึงนําเสนอเขาสภาเพ่ือใหสภาพิจารณานะครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีปนะครับ  จริงๆ แลวกระผมก็เห็นดวยนะครับ เพราะเรามี 
ประธานสภาฯ  เจาหนาท่ีพรอม ขอเชิญสมาชิกเจาของพ้ืนท่ีครับ  คุณจรูญ บุญศิริ 
 

นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต.ม.3   กระผมนายจรูญ บุญศิริ  ส.อบต.ม.3  ครับเนื่องมาจากมันมีความจําเปนท่ีจะโอน 

ประปาลูกนี้มาให อบต.  ประการแรก การท่ีเขาบริหารจัดการกันมากอนไมมีเงิน
เหลือในบัญชี  ในการประชุมของหมูบานแตละครั้งไมมีการจดรายงานการประชุม
เปนหลักฐาน  มีการติดคางคาไฟ  ชาวบานจึงตองชวยกันออกเงินสวนตัว เพ่ือ
ชวยกันชําระคาไฟฟา คนละ 200 บาท ผูดูและชุดใหม จัดการไดบางไมไดบาง  
จากการดําเนินการดังกลาวทําใหมีงบประมาณเหลืออยู  27,404 บาท  เม่ือมีการ
ประชุมทางชุมชนจึงมีความเห็นชอบใหเอาเงินนั้นมาสมทบเพ่ือปรับปรุงซอมแซม  
 

จายเปนคาจัดซ้ือปมบาดาล 6,300 บาท  ชําระคาไฟ 13,404 บาท  จึงทําใหมี
ยอดคงเหลือท่ีสงมอบให อบต.บางสัก จํานวน 7,700 บาท 
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นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานจรูญ ครับ  ขอเชิญทานเลขานุการสภา ครับ  
ประธานสภาฯ   
  

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ประปาตรงนี้เม่ือกอน อบต.บริหาร 

จัดการ ตอมาชาวบานในพ้ืนท่ีขอเขามาบริหารจัดการกันเอง และเม่ือมีปญหาก็สง
มอบกลับให อบต.  เปนแบบนี้มา 2 – 3 รอบแลว  ปญหาของประปาลูกนี้   
 

บอบาดาลตื้นมาก ลึกแค 12 เมตร  ทอท่ีใชเปนทอเหล็กข้ึนสนิม เปนของโยธาธิ
การและผังเมือง  ซัมเมิตรสายขาดดึงข้ึนไมได จึงมาประสาน อบต. ทาง อบต.จึงให
ใชประปาสายเขาตีนแรด แตก็อาจจะไมท่ัวถึง จึงขอใหมีการแกไขโดยเรงดวน ซ่ึง
เม่ือวานก็ไดมีการประชุมจึงไดทําหนังสือสงมอบมาแลว  จึงขอนําวาระนี้เขาเปน
วาระเรงดวน เพ่ือหาแนวทางแกไข ดูวาจะดําเนินการแกไขอยางไร ตองเจาะใหม
หรือไม วิธีการแกไขปญหาตองเอาซัมเมิตรข้ึนมา ทอก็เปนสนิม  กลุมผูใชน้ําไม
ตองการบริหารจัดการเองแลว  ทางบริหารเองก็ไดมีการพูดคุยกับทางจัดเก็บแลว 
ดูในเรื่องของการจัดเก็บคาน้ํา ก็จะแกไขปญหาสวนนั้นไปไดสวนหนึ่งคะ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภานะครับ ขอเชิญทานจรูญครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต.ม.3 กระผมนายจรูญ บุญศิริ  ส.อบต.ม.3 กระผมขอเพ่ิมเติมเรื่องงบประมาณนะครับ   

ขอใหมีการเปลี่ยนถังกรองใหดวยนะครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานจรูญ นะครับ สมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเชนไรขอเชิญนะครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญทาน เลขานุการสภาฯ ครับ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  คะ ถาเรารับมาแลวก็ตองแกไขเรงดวนนะคะ เพราะชาวบาน 

เดือดรอนอยู 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ นะครับ  ถา อบต.รับมา ไมตองทําเรื่องงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  เพราะอยูในหนาท่ีความรับผิดชอบของ อบต.อยูแลวครับ ขอเชิญทานนรินทร ครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต.ม.5  กระผมนายนรินทร เองฉวน ส.อบต.ม.5 กระผมเห็นดวยนะครับท่ีจะให อบต.     

เขาไปบริหารจัดการเพราะมีเจาหนาท่ีพรอม 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานนรินทร ครับ อบต.มีงบพรอม เจาหนาท่ีพรอมนะครับ กระผมจะขอมติท่ี 
ประธานสภาฯ  ประชุมนะครับ   6.4 ขอความเห็นชอบรับมอบประปาหมูบาน หมูท่ี 3  สมาชิกทาน 

ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ สมาชิกทานใดมีเรื่องใดท่ีจะนําเสนอเขาสูสภาขอเชิญนะครับ ขอเชิญทานนรินทร 
ประธานสภาฯ  นะครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต.ม.5  กระผมนายนรินทร เองฉวน ส.อบต.ม.5 ขอเสนอเปนเรื่อง ๆ นะครับ 
   1. ในโครงการจายขาดเงินสะสม ทําไมของหมูท่ี 5 ไมไดเขาในระเบียบวาระ 
   2. ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ เขาไปในบานหลังเดียว อยากใหมีการเปลี่ยนแปลง 

สถานท่ีเปนทาเรือนะครับ 
3. เรื่องถนนเปนหลุมบอ จากหมูท่ี 1 – 6 ของทุกหมูนะครับ ปนี้ฝนตกท้ังป บางชวง 
ก็ถมไปบางแลว ขอฝากทางคณะบริหารครับ 
4. ขอรับการสนับสนุนยาฉีดหญา 3 แกลลอน เพราะนาจะดีกวาการตัดหญา 
5. ไฟฟาริมทางของหมูท่ี 5 ขอใหเคลื่อนยายไฟริมทางท่ีซํ้าซอนเขาไปในซอย 
6. โครงการบานม่ันคง กระผมเปนตัวแทนของพ่ีนองตําบลบางสัก เขารับมอบกับทาน    
จุรินทร  ลักษณวิศิษฎ  ในวันพรุงนี้ท่ีจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 800,000 บาท  เพ่ือ
ซอมแซมและสรางบานใหมใหกับพ่ีนองในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาเรื่องท่ีอยูอาศัย 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานนรินทรนะครับ สมาชิกทานใดมีเรื่องใดจะนําเสนอตอท่ีประชุม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญทานจรูญ ครับ 
 

นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต.ม.3  กระผมนายจรูญ บุญศิริ  ส.อบต.ม.3 กระผมมีเรื่องจะหารือ 3 – 4 เรื่องนะครับ  
   1. เรื่องโครงการท่ีเสนอไววันกอน ทาเทียบเรือ มันอยูในแผนอยูแลว ทางบริหาร  

เจาหนาท่ีโยธาลงพ้ืนท่ีแลวแตไมผาน จริงๆแลวกระผมคิดวาเปนหนาท่ีของบริหาร 
ผูบริหารนาจะทําหนังสือไปจังหวัดเพราะเปนความเดือดรอนของชาวบาน นาจะไมใช
ความรับผิดชอบของชุมชน กระผมขอความอนุเคราะหใหเขาแผนป 2566 หรือเขา
แผนของ อบจ. เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับชาวประมงพ้ืนบาน 
2. ประปาภูเขา น้ําไมเพียงพอใชไดบางไมไดบาง ตะกอนมาสะสมตื้นข้ึน ทอสงน้ําสูง
กวาสันเข่ือน ผมอยากจะขอใหรื้อถอนตัดทอรื้อทอใหมใหชุมชนครับ 
3. การอนุรักษ ผมเสนอโครงการไป ทช. ควนตุงกู น้ําราบ ผมเสนองบประมาณไป 
23,650 บาท ทาง ทช. สนับสนุนงบมา 18,750 จึงขอความอนุเคราะหจาก อบต.
ในสวนท่ีขาดอยูประมาณ 4,000 บาท พอจะมีงบหรือไม เพ่ือจัดกิจกรรมชุมชน 
โครงการบานใหปลา คาบรรทุกลูกละ 100 บาท สวนตาง 50 บาท คาปาย          
คาวิทยากร ขอความอนุเคราะหดวยครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานจรูญครับ  ขอเชิญทานประมวล ครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายประมวล  ทองนวล เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต.ม.6  กระผมนายประมวล  ทองนวล  ส.อบต.ม.6 ขอสอบถามเรื่องถนนสายทุงตนตอชวย 

ประสานงานใหดวยนะครับ ตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแลว 
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นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานประมวล ครับ  ขอเชิญบริหารครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
 

ทานนรินทร 
1. ขอชี้แจงเรื่องจายเงินสะสม เนื่องจากพ้ืนท่ีไมสามารถเขาดําเนินการได หากจะ

ดําเนินการถนนตองกวางอยางนอย 6 เมตร หนาอยางนอย 20 ซม. งบประมาณ
ไมเพียงพอ ตองชะลอโครงการไวกอน จะไปทางสายทาโตะหมัง เปนโครงการ
ปรับปรุ งลงหินผุ ไม มี ในแผนคอนกรีต ตอง เ พ่ิมเ ติมแผนตอสภาอีกครั้ ง              
ซ่ึงงบประมาณก็จํากัด  ขอชี้แจงนะครับ 

2. ขอเปลี่ยนแปลงโครงการในขอบัญญัติ ถนนสายบานนายกระจาง ทองชูใจ จุดนี้ถา
จะขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ใหสมาชิกเรียกประชุมหมูบาน ใหผูบริหาร และ ผอ.
กองชางเขารวมประชุมดวย ขอใหเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือแกไขปญหาท่ี
แทจริง 

3. เรื่องหลุมบอ ท้ัง 6 หมูบาน อยู ในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง เราเห็นความ
เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนทุกเสนทางนะครับ 

4. เรื่องริมทางถนนท่ีรก เห็นดวยท่ีทานสมาชิกขอยาฉีดหญา ขอใหทําหนังสือขอ
ความอนุเคราะหมายัง อบต. ไดเลยครับ 

5. เรื่องไฟฟาริมทางทับซอนกับไฟริมทางหลวง จะใหเจาหนาท่ีลงสํารวจท่ีทับซอน
กันอยู เพ่ือขอยายเขาทางซอกซอยของหมูบาน เราจะตองดูวามีสายดําหรือไม  
ผมเห็นดวยนะครับ  

6. บานม่ันคง  ผมขอแสดงความยินดีดวยนะครับ เพราะทุกหมูบานในตําบลบางสัก
ไดรับประโยชน ขอบคุณท่ีทํางานกันเต็มท่ีเรามีคณะทํางานท่ีมีคุณภาพขอบคุณ
แทนชาวบานดวยครับ 

ทานจรูญ 
1. เรื่องทาเทียบเรือของชาวประมงพ้ืนบาน จะดําเนินการลงพ้ืนท่ี และเขาแผนในป

ตอไปจุดนี้หากเกินศักยภาพของ อบต. ก็จะประสานทาง อบจ. นะครับ 
2. ประปาภูเขา ทอเมนต เนื่องมาจากสมาชิกทานกอนไดเดินทอไปทางหวย ทําให

พอเดินทอใหมน้ําไมข้ึน หากจะรื้อทอเมนตใหม ใหทําหนังสือมาท่ี อบต.นะครับ 
3. การอนุรักษพ้ืนท่ีปาชายเลน หมูท่ี 3 ขอความอนุเคราะหเสนอโครงการสรางบาน

ใหปลา รายละเอียดกิจกรรม เพ่ือเสนอมาใหนายกพิจารณานะครับ 
ประมวล  ทองนวล 
1. ถนนสายทุงตนตอ  ชาวบานสอบถามมาวาจะไดดําเนินการเม่ือไหร ยังตอบไมได 

นะครับ เพราะของบประมาณอยู 
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มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบนะครับ  เนื่องดวยทานองคมนตรีจะลงมาติดตาม 
โครงการในพระราชดําริ อางเก็บน้ําเขาพลูหมูท่ี 6 ต.บางสัก ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2565 ขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมตอนรับนะครับ สําหรับการแตงกายจะแจงให
ทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีป ครับ ขอเชิญทานพิเชษฐ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะบริหาร ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต.ม.2  กระผมนายพิเชษฐ อัตกลับ ส.อบต.ม.2 ขอฝากทานประธานไปยังทานนายก ขอใหซ้ือ 

ยางมะตอยมาไวท่ี อบต.เพ่ือซอมแซมถนนนะครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานพิเชษฐ  ครับ  ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมโครงการของหมูท่ี 5 ท่ีจะขอเปลี่ยนแปลง 

โครงการสายทาโตะหมัง ขอใหดําเนินการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีกอน ทําหนังสือขอใช
พ้ืนท่ีไปยังเขตหามลาหมูเกาะลิบง เรื่องงบประมาณจะไดดําเนินการตอไป ของทาน
จรูญ ท่ีทาเทียบเรือ ปาชายเลน ติดตอปลัด และกองชาง เราเองก็ไดทําหนังสือไปยัง
จังหวัดแลว จังหวัดแจงวายังขาดเอกสารหลายรายการจึงขอใหสงเอกสารใหครบ 
เพ่ือใหทาง อบจ.เขาแผน  จะทําหนังสือขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปา และขอรายละเอียดการ
ประชุมความตองการ ขอใหทานเอาขอมูลมาให อบต. รายละเอียดทาง อบต.จะ
ดําเนินการเอง เรื่องประปาภูเขาท่ีจะยายทอ ตรงนี้เพ่ิงหมดสัญญาไป ถายายทอตองมี
งบประมาณ ในสวนของการขุดลอก เราทําหนังสือขอใช พ้ืนท่ีกับอุทยานกอน 
เครื่องจักรไมทราบจะเขาไดหรือไม เนื่องจากการเขาทําประโยชนตาง ๆ ในพ้ืนท่ีปา
ตองขออนุญาตกอน โครงการสรางบานใหปลา สถานท่ีท่ีดําเนินการเปนพ้ืนท่ีของเกาะ
มุกด มันทําไมไดเพราะอยูนอกพ้ืนท่ี เอกสารในการเบิกจาย เดี๋ยวจะดูรายละเอียดให
อีกทีนะคะ  หากงบประมาณจุดนี้ไมไดทานบอกวาจะขอเปนการสวนตัวจากทานนายก  
- วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ทานองคมนตรีจะลงมาติดตามโครงการใน

พระราชดําริ อางเก็บน้ําเขาพลูหมูท่ี 6 ต.บางสัก ขอบคุณสําหรับเครื่องจักรท่ีเขา
มาปรับพ้ืนท่ีให น้ํามันทางปมบางสักใหมา 20 ลิตร ปรับบริเวณศูนยผูสูงอายุ 

- ประชาสัมพันธ การเขารวมอบรมของทานสมาชิกนะคะ อยากใหทานสมาชิกได
เขารวมอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี และเรื่องอ่ืน ๆ สวนหนึ่งเราก็จะไดนําไป
ประกอบการประเมิน LPA ดวยคะ  สอบถามท่ีหลักสูตรการอบรมไดท่ีนักจัดการ
งานท่ัวไปคะ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ นะครับขอเชิญทานรองประทีป ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ครับ สําหรับของทานพิเชษฐ               
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การซอมแซมถนนลาดยาง (ยางมะตอย) เดี๋ยวจะประสานทาง ผอ.กองชางเขาไป
สํารวจดูวาก่ีสาย ครับรับเรื่องไวครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีปนะครับ  สมาชิกทานใดจะไปอบรมแจงไดนะครบั หลักสูตรใด 
ประธานสภาฯ  ดูไดท่ีนักจัดการงานท่ัวไปนะครับ สมาชิกทานใดมีอะไรจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม ขอ 

เชิญทานเลขานุการนายกครับ 
 

นางอารี  ทองนวล เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉัน 
เลขานุการนายก ฯ นางอารี ทองนวล เลขานุการนายกฯ ขอแจงทานสมาชิกนะคะ ทาง 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูดอยโอกาส วุฒิสภาจะเขาไปดูตนมันชาง ตนสมพงษยักษ ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 6  
เวลา 13.00 น. วันนี้  ขอเชิญสมาชิกนะคะ และอีกเรื่องนะคะขอใหสมาชิกทุก
ทานมีสวนรวม เชน การวางหรีดเคารพศพงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ี ฝากเรื่องการมีสวน
รวมของทานสมาชิกนะคะ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการนายกฯ นะครับ ไมทราบสมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมหรือไม
ครับ ประธานสภาฯ หากไมมี ขอขอบคุณคณะบริหาร สมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเสียสละ 

เวลาเขารวมประชุมนะครับ กระผมขอปดการประชุมครับ 
  

ปดประชุมเวลา  12.15 น. 
 
 

ลงชื่อ    วิไล  เก้ือมณี        ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาววิไล  เก้ือมณี)     

        เลขานุการสภา อบต.บางสัก 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แลว (พิมพ)  ถูกตองแลว 
 
 

          ลงชื่อ    จรูญ  บุญศิริ       ประธานกรรมการ 

                                                      (นายจรูญ  บุญศิริ) 
 
 

   ลงชื่อ    นรินทร  เองฉวน        กรรมการ                  ลงชื่อ  มาลี  หลําหลง     กรรมการ 
            (นายนรินทร  เองฉวน)                                      (นางสาวมาลี  หลําหลง) 
 
 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลวเม่ือวันท่ี      
 
 

    ลงชื่อ  สวุิทย  ทองชนะ        ผูตรวจรายงานการประชุม 

           (นายสุวิทย  ทองชนะ) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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